

ปาตีมา โต้ะมะสะหัด. (2557). ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการหย่าร้างของประชาชน ในกรุงเทพมหานคร.

โครงการพิเศษทางจิตวิทยา(สาขาจิตวิทยา).

กรุงเทพมหานคร : คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ : อาจารย์อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แห

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความหมายของการหย่าร้าง และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการหย่าร้างของประชาชน ในกรุงเทพมหานคร ตัวแปรอิสระประกอบด้วย การปรับตัวในการใช้ชีวิตคู่ทัศนคติในการใช้ชีวิตคู่ พฤติกรรมก้าวร้าว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้ที่อยู่ในสภาพหย่าร้างในปัจจุบัน เขตสวนหลวงและเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จำนวน 11 คน ผู้ชาย 3 คน และผู้หญิง 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาว่าเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ที่เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ของการหย่าร้าง

ผลการวิจัยพบว่า

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้ให้ความหมายของการหย่าร้างไว้ว่า การที่คนสองคนอยู่ด้วยกันไม่ได้ และได้มีการจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมาย และตัดสินใจแยกทางกัน โดยการจดทะเบียนหย่าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนใหญ่เพศหญิงจะมีการหย่าร้างมากกว่าผู้ชาย ประชาชนที่หย่าร้างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25- 50 ปี มีอาชีพค้าขาย พนักงานบริษัทและข้าราชการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการหย่าร้าง มีทั้งหมด 3 ปัจจัย คือ การปรับตัวในการใช้ชีวิตคู่ ทัศนคติในการใช้ชีวิตคู่ และพฤติกรรมก้าวร้าว

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ยัง พบว่า ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการหย่าร้าง ยังส่งผลกระทบต่อสังคม 1)ปัจจัยการใช้ชีวิตคู่ คือ คนสองคนไม่สามารถที่จะอดทนอยู่กับคู่สมรสไม่มีความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบในที่นี้ก็คือ การไม่ทำงานมาเลี้ยงครอบครัวยังติดเที่ยวรักสนุกอยู่ อีกทั้งยังติดเหล้า เล่นการพนัน เที่ยวผู้หญิง จนทำให้เป็นสาเหตุที่นำไปสู่การนอกใจอีกด้วย 2)ปัจจัยทัศนคติในการใช้ชีวิตคู่ คือ ความเชื่อและความรู้สึกมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ซึ่งองค์ประกอบแต่ละด้านมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน กล่าวคือ ถ้าคู่สมรสมีทัศนคติที่ดีย่อมเกิดความรู้สึกที่ดีและมีปฏิริยาตอบสนองในทางที่ดีต่อการใช้ชีวิตคู่ เมื่อคู่สมรสเห็นความสำคัญต่อการใช้ชีวิตคู่และเข้าใจรูปแบบในทัศนคติใช้ชีวิตคู่แล้ว ก็ย่อมจะเข้าใจความคิด ความรู้สึกของคู่สมรสมากขึ้น 3) ปัจจัยพฤติกรรมก้าวร้าว คือ เกิดจากสาเหตุด้านความประพฤติในเรื่องของการพูดจาก้าวร้าว ทำให้เกิดการเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เมื่อคนสองคนมีลักษณะเฉพาะเป็นตัวของตัวเองไม่มีการยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ได้นำไปเป็นเหตุในการทะเลาะวิวาท ทุบตีทำร้าย